

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Kiến Xương

Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và ý nghĩa của công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, huyện Kiến Xương đã tích cực củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn huyện.

Hàng năm, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế và xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tuyên truyền pháp luật đến với nhân dân. UBND huyện cũng chỉ đạo Phòng Tư pháp làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức quản lý và điều hành hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở Tư pháp, UBND huyện, các phòng, ban tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị để báo cáo viên thực hiện

tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn huyện Kiến Xương có 6 báo cáo viên cấp huyện và 320 tuyên truyền viên pháp luật tại các xã, thị trấn là những đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có phương pháp vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân; 100% báo cáo viên cấp huyện có trình độ đại học trở lên và có nhiều năm kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trực tiếp tham gia các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đồng thời chủ động linh hoạt, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, địa bàn, địa phương. Chủ động nghiên

cứu, tìm hiểu các luật mới ban hành. Đối với các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, trong quá trình tuyên truyền luôn tìm cách truyền đạt đơn giản để bà con dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ nhớ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn huyện đã tổ chức được 56 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 7.115 người tham dự; phát hành tổng 3.345 loại tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Đến nay, đội ngũ báo cáo viên ngày càng hoạt động nhen nếp, hiệu quả, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Các báo cáo viên pháp luật thường xuyên tự cập nhật kiến thức pháp luật mới, đồng

thời tham gia tuyên truyền tại cơ sở theo đúng sự phân công của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện, xã. Đa số báo cáo viên các xã, thị trấn là những đồng chí cán bộ nghỉ hưu, có thời gian, kinh nghiệm, khả năng truyền đạt và uy tín với cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện; tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật huyện Kiến Xương là luôn đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin. Để đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên cập nhật thông tin chính thống, phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng ở cơ sở, chuyển tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Áp dụng nội dung thông tin tuyên truyền đảm bảo tính toàn diện, thời sự, định hướng thiết thực và được lựa chọn ngắn gọn gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn cơ sở, phù hợp đối tượng người nghe. Công tác tuyên truyền miệng trong thời gian qua đã góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, Kiến Xương tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác tuyên truyền miệng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

HẠNH NGA (Sở Tư pháp)

MỜI CỘNG TÁC ẤN PHẨM BÁO THÁI BÌNH CHÀO NĂM MỚI 2025 VÀ XUÂN ẤT TỴ

Mừng năm mới 2025 và tết cổ truyền của dân tộc, Báo Thái Bình sẽ phát hành hai ấn phẩm đặc biệt: Chào năm mới 2025 và xuân Ất Tỵ.

Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng kính mời cộng tác viên và bạn đọc tham gia cộng tác, tập trung vào các nội dung: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng xuân mới, mừng quê hương, đất nước đổi mới; những nhân chứng, tư liệu liên quan đến các ngày lễ lớn trong năm 2025, đặc biệt là những mốc son và truyền thống về vang 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025); thành tựu, kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những người con quê hương Thái Bình thành đạt đang sinh sống, làm việc khắp mọi miền đất nước và nước ngoài, những điển hình tiên tiến trong lao động, học tập; truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tết cho người nghèo và những hoàn cảnh kém may mắn; những mong ước đầu xuân của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; phong tục, nét đẹp ngày xuân...

Các tác phẩm cộng tác cho Báo Thái Bình là những tác phẩm mới, được thể hiện bằng các thể loại: nghiên cứu, bình luận, bài phản ánh, phóng sự, ký, truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm, câu đối, tranh, ảnh...; gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 126, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com. Ngoài bút danh cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số tài khoản để liên hệ. Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 10/12/2024.

BAN BIÊN TẬP BÁO THÁI BÌNH MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ CỘNG TÁC CỦA BẠN ĐỌC

HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Trung tâm Anh ngữ Ivy IELTS Thái Bình trao giải nhất ở các bảng thi cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích ở các bảng: học sinh, sinh viên. Học sinh, sinh viên đạt giải nhất ở các bảng sẽ cùng 150 thí sinh của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia bài thi thử chứng chỉ IELTS do Trung ương Đoàn tổ chức trong tháng 11/2024. Thí sinh đạt kết quả thi thử từ 6.5 trở lên sẽ được hỗ trợ toàn bộ lệ phí thi tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ IELTS.

TRAO 110 TRIỆU ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi trao kinh phí hỗ trợ sinh kế, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã hướng dẫn một số kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm để giúp các gia đình có thêm thức, kinh nghiệm, sử dụng nguồn kinh phí vào sản xuất, góp phần cải thiện thu nhập, vươn lên phát triển kinh tế.

Ra mắt tổ tự quản "Công trường an toàn giao thông" Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình



Tổ tự quản "Công trường ATGT" Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình góp phần bảo đảm trật tự ATGT học đường.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình vừa tổ chức lễ ký quy chế phối hợp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) học đường và ra mắt mô hình tổ tự quản "Công trường ATGT". Tổ tự quản "Công trường ATGT" Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình với gần 30 thành viên thực hiện nhiệm vụ trực tiếp duy trì, bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực cổng trường vào các khung giờ cao điểm, thực hiện các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đến giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn...

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ký kết các quy chế phối hợp trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và bảo đảm trật tự ATGT học đường. Phòng Cảnh sát giao thông đã tặng các suất quà gồm: mũ bảo hiểm, cờ, băng đô và công cụ hỗ trợ cho các thành viên tổ tự quản, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Mô hình tổ tự quản "Công trường ATGT" được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tích cực triển khai trong thời gian qua, thiết thực hưởng ứng đợt cao điểm về bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh từ ngày 1 - 31/10. Mô hình sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc giám sát, bảo đảm trật tự ATGT học đường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự ATGT, xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT trong lứa tuổi học sinh, sinh viên.

MINH HƯNG

Đông Hưng

Nỗ lực bảo đảm an ninh học đường

Những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, các trường học trên địa bàn huyện Đông Hưng luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các đoàn thể làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn trường học để học sinh được học tập, phát triển trong môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện.



Thành viên tổ tự quản an ninh trật tự của Hội Cựu chiến binh xã Đông La (Đông Hưng) hướng dẫn giao thông cho học sinh tan trường.

Vào các khung giờ cao điểm khi học sinh đến trường và tan trường, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đông La luôn có mặt từ sớm để cùng các thành viên Tổ tự quản ANTT đứng ở cổng các trường học nhắc nhở phụ huynh, học sinh, chủ các phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định dừng, đỗ, đi đúng làn đường để bảo đảm trật tự, an toàn trước cổng trường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ông Thuận cho biết: Trên địa bàn xã có 3 trường mầm non, tiểu học, THCS, các trường học nằm trên trục đường chính của xã, phương tiện tham gia giao thông nhiều, giờ cao điểm học sinh đến trường và tan trường đông hay xảy ra tắc đường, va quệt. Từ năm 2023, Hội Cựu chiến binh xã đã thành lập mô hình Tổ tự quản ANTT, Tổ tự quản an toàn giao thông, thường

xuyên phối hợp với các nhà trường, lực lượng công an giữ vững ANTT trên địa bàn, xây dựng thành công mô hình cổng trường an toàn giao thông. Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên Trường THPT Bắc Đông Quan cũng đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao ý thức, thay đổi hành vi nhằm bảo đảm an ninh học đường của 2.000 học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Bí thư Đoàn trường cho biết: Tại tuần học công dân đầu năm học, nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm nội quy nhà trường, không vi phạm ANTT, an toàn giao thông. Duy trì hiệu quả hoạt động của đội xung kích - an ninh học đường với nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở những học sinh chưa chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, lạng lách đánh võng, chưa thực hiện nghiêm nội quy nhà trường, tham gia tiếp sức mùa thi, phân luồng giao thông dịp lễ, tết... Nhà trường

phối hợp với lực lượng công an, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật lồng ghép diễn tiểu phẩm, các tiết mục văn nghệ, đố vui có thưởng, các trò chơi dân gian... giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Mở thêm công phụ phía sau để các em ra, vào nhằm giảm ùn tắc giao thông trên quốc lộ 39 giờ cao điểm. Yêu cầu mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về xây dựng văn hóa giao thông trong trường học để học sinh noi theo. Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp trên, nhiều năm qua, Trường THPT Bắc Đông Quan không có trường hợp nào vi phạm an toàn giao thông và ANTT.

Huyện Đông Hưng hiện có 106 cơ sở giáo dục với trên 52.000 học sinh, 2.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thời gian qua, ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả nhiều

biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT, an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh các cấp học. 100% cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học ký cam kết bảo đảm an ninh học đường. 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", nhiều cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả, nhân rộng mô hình tích hợp "Tổ tự quản ANTT học đường - an toàn giao thông", duy trì hoạt động của đội cờ đỏ, đội thanh niên xung kích, hòm thư "cảnh òn báo tin"... Lực lượng công an thường xuyên tuần tra, nắm bắt tình hình, tổ chức nhiều đợt tấn công truy quét các loại tội phạm, đặc biệt quan tâm tới khu vực trường học, kiểm tra các hiệu cấm đỗ, quán internet, bi-a, các cửa hàng buôn bán ở cổng trường, kiểm tra ô tô làm dịch vụ đưa đón học sinh... yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh để học sinh có điều kiện học tập, phát triển theo hướng tích cực. Thiếu tá Phạm Đình Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện cho biết: Để bảo đảm an ninh trường học, Công an huyện đã rà soát 23 phương tiện tổ chức hoạt động đưa đón trên 400 học sinh ở 11 cơ sở giáo dục, trong đó có 2 phương tiện không đủ điều kiện đã bị đình chỉ hoạt động. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe dịch vụ phải xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp bảo đảm chặt chẽ trong tất cả các khâu, giao tổ tự quản ANTT, an toàn giao thông ở cổng trường giám sát ô tô đưa đón trẻ; tập huấn kỹ năng thoát hiểm cho trẻ... Năm học 2023 - 2024, có 105/106 cơ sở giáo dục đạt chuẩn "An toàn về ANTT".

Thời gian qua, các trường học với sự hỗ trợ của nhiều thiết bị thông minh, như camera an ninh, hệ thống của chống trộm, bố trí phòng máy, tài sản có giá trị lớn gắn phòng bảo vệ, phòng hiệu bộ...; 100% trường học trang bị, lắp bình chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn, nội dung phòng, chống cháy, nổ. Do vậy, không có cơ sở giáo dục nào để xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, không xảy ra cháy, nổ.

Thời gian tới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ANTT, an toàn giao thông cho học sinh; duy trì, nhân rộng các mô hình "Công trường an toàn giao thông", "Tổ tự quản ANTT học đường - an toàn giao thông", quản lý chặt xe ô tô làm dịch vụ đưa đón học sinh... nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

THU HIỀN